



บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์

วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
29 ธันวาคม 2013

บทอ่านบสร 3: 2-7, 12-14 ; คส 3: 12-21 ; มธ 2: 13-15, 19-23
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 333, 530
จุดเน้น เราต้องมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวของเรา

พระวรสารวันนี้เริ่มต้นเป็นพิเศษ "กษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมาร เพื่อจะประหารชีวิต" ทูตสวรรค์มาเข้าฝันโยเซฟ และบอกให้พาพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าหนีไปประเทศอียิปต์ หลังจากเฮโรดสิ้นพระชนม์ พวกเขาไม่ได้กลับไปแคว้นยูเดีย แต่อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ นี่มิใช่ครั้งสุดท้ายที่พลังความชั่วขมขูชีวิตของพระเยซูเจ้า

ในทำนองเดียวกัน ครอบครัวจำนวนมากในปัจจุบันดำเนินชีวิตภายใต้การชุกคคามด้วยอำนาจทางสังคมมากมาย ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทำให้หลายครอบครัวสูญเสียบ้าน เด็กๆ และผู้ใหญ่หลายคนพบความหิวโหย ขาดอาหารประทังชีวิต กลุ่มอันธพาลใช้ความรุนแรง สงคราม และเด็กผู้บริสุทธิ์ถูกลักพาตัว (มูลนิธิกระจกเงาให้ข้อมูลว่าเด็กหาย เดือนละประมาณ 50 คน – 25 ธ.ค. 2013) หลายประเทศมีการรายงานว่ามีทารุณกรรมก่อขมขูร้อยละ 60 บางแห่งมีการยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันว่าถูกกฎหมาย และสื่อมวลชนบางแห่งก็ชื่นชมประโคมข่าวเด็กๆ จำนวนมาก (สุดที่จะเดาได้) ถูกฆาตกรรม (โดยการฆ่าแกง) แต่ถือว่าเป็นการคุมกำเนิด ผู้คนให้ความสนใจความร่ำรวยของตน หรือโครงการอาหาร (หรือการทหาร) ว่ามีความสำคัญมากกว่าการเอาใจใส่และการศึกษาของเด็กๆ

เราจะทำอย่างไรจึงจะได้ใจอย่างไร เราจะพัฒนาครอบครัวว่าเป็นแก่นของสังคม และรากฐานความเชื่อศรัทธาได้อย่างไร พระคัมภีร์มีคำตอบให้เรา หนังสือบุตรสิราสอนเราให้รักและให้เกียรติพ่อแม่ผู้ปกครอง และเอาใจใส่เมื่อพวกเขาแก่ชรา นักบุญเปาโลสอนคริสตชนสมัยแรกๆ และสอนเราให้ดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า ทุกวันให้เราดำเนินชีวิตมีสติ "จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถ่อมตน ความอ่อนโยน และความพากเพียรอดทน" แต่ละวันเราต้องพากเพียรอดทนต่อกันและกัน ให้อภัยความผิดของกัน จงรักกัน แต่ละวันหาโอกาสแสดงความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่น แต่ละวันเด็กๆ (ลูกๆ) ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองจงรักและให้กำลังใจลูกๆ ของท่านด้วย

เหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า แม่พระและนักบุญโยเซฟ สิ่งทีกล่าวมาทั้งหมดจะบรรลุผลได้หากเรายึดพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางในบ้านของเรา เราจะมีครอบครัวเข้มแข็ง (อบอุ่น) ได้หากยึดพระวาจาของพระคริสตเจ้าให้อาศัยอยู่ในเรา นำชีวิตประจำวันและจริยธรรมของเรา เราสามารถมีครอบครัวเข้มแข็ง (อบอุ่น) ได้ หากยอมให้พระวาจาของพระเจ้านำชีวิต และวิถีชีวิตของเรา แม้ว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลง (จริงๆ) อย่างสิ้นเชิง หรือต้องกล้าพูดปฏิเสธความอยุติธรรม ฟัน้องส่วนมาก เราสามารถมีครอบครัวเข้มแข็ง (อบอุ่น) ได้ หากเราสวดภาวนาขอพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงรักพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟ และพระองค์ผู้ทรงเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดาเสมอๆ

พระสังฆราช วีระ อากรณรัตน์ แปล
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 519-520.